

THÀNH PHỐ, KIẾN XƯƠNG

Được mùa lúa



Kiến Xương huy động hơn 500 máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa xuân cho nông dân.

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tranh thủ thời tiết nắng ráo các hộ nông dân trên địa bàn thành phố Thái Bình tích cực ra đồng thu hoạch lúa xuân.

Những ngày này, bà con nông dân đang đón sức chạy đua với thời gian khi mà thời gian giữa hai vụ lúa xuân - lúa mùa cách nhau không xa. Đi đến đâu chúng tôi cũng thấy niềm vui của bà con như được nhân lên, bởi mặc dù đầu vụ thời tiết không mấy thuận lợi nhưng năng suất lúa vẫn đạt khá cao. Thêm một vụ lúa được mùa là thêm sự ấm lòng cho bà con nông dân. Đến nay, thành phố đã thu hoạch đạt 70% diện tích lúa xuân, năng suất bình quân ước đạt 69 tạ/ha. Bà Nguyễn Thị Hằng, thôn Văn Đông Nam, xã Vũ Lạc chia sẻ: Năm nay vụ xuân thắng lợi toàn diện, sâu bệnh ít, lúa và rau màu phát triển tốt, năng suất cao nên nhân dân rất phấn khởi, bù lại những thiệt hại của mùa

vụ trước. Cách đó không xa, gia đình ông Trần Văn Đức cũng đang chạy đua cùng thời gian. Bởi, một ngày nắng bằng chín, mười ngày mưa. Vài năm nay, nông dân bớt vất vả hơn, nông dân bớt vất vả hơn, khâu gặt lúa. Không còn cảnh nhà nhà, người người luân phiên gặt đổi công cho nhau. Ông Đức cho biết: Trước đây gia đình tôi chỉ cấy 7 sào ruộng nhưng rất vất vả, vài năm nay, tôi mượn ruộng của các hộ trong thôn cấy trên 3 mẫu giống lúa chất lượng cao, năng suất dự kiến trên 2,6 tạ/sào. Chỉ có hai vợ chồng nhưng việc đồng áng cũng không quá nặng nhọc. Vào vụ gặt, hai vợ chồng chỉ việc ra đồng nhận chờ máy gặt xong là vận chuyển về phơi. Ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, gia đình tôi sẽ tiến hành lấy nước, làm đất ngay, tạo điều kiện cho gốc rạ chống hoại mục và hạn chế nguồn sâu bệnh di chuyển từ lúa xuân sang

lúa mùa, sớm tạo quỹ đất trống các loại cây vụ đông ưa ẩm.

Không thể tả hết sự phấn khởi của bà con nông dân, dù cái nắng hè như thiêu như đốt với nền nhiệt 35 - 36°C vẫn ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây lúa, nơi hồi hả gặt chạy nắng, nơi lại ầm ầm tiếng máy gặt và vội vã vận chuyển thóc về kíp phơi nắng. Rồi Vũ Lạc, chúng tôi đến xã Vũ Phúc, một trong những địa phương có truyền thống thâm canh của thành phố. Khoảng gần một tuần nay, nông dân Vũ Phúc bắt đầu thu hoạch lúa xuân. Cầm nắm lúa nặng trĩu trên tay, chị Trần Thị Hòa, thôn Cựu Phú kể cho chúng tôi nghe bao nỗi nhọc nhằn của cây lúa trên đất này. Vất vả là vậy nhưng bao đời nay người nông dân quê chỉ vẫn gắn bó với đồng ruộng và làm giàu từ cây lúa, cây màu vụ đông. Giám đốc HTX DVNN xã Vũ Phúc Hoàng Thế Quỳnh cho biết: Hiện, nông dân trong toàn xã đang tập trung ra đồng thu hoạch lúa xuân, dự kiến sẽ hoàn thành trước 20/6. Năng suất dự kiến đạt khoảng 70 tạ/ha. Cùng với đó, những ngày này bà con nông dân trong xã bắt đầu xuống giống gieo mạ cho lúa mùa trà cực sớm, trà sớm bằng phương thức gieo mạ trên nền đất cứng ngay tại sân, vườn nhà hoặc tận dụng quỹ đất sau thu hoạch cây màu xuân. Dự kiến sẽ cấy vào cuối tháng 6 và hoàn thành gieo cấy lúa mùa trước ngày 20/7.



Nông dân phấn khởi khi lúa xuân được mùa.

Vụ mùa năm nay, thành phố có kế hoạch gieo cấy 2.350ha với các giống TBR-1, BC15, N97, Thiên ưu 8, TBR25...; trong đó, trà sớm, cực sớm chiếm 30% diện tích nhằm tạo quỹ đất trống cho các loại cây vụ đông ưa ẩm. Để đạt được mục tiêu đó, những ngày qua, cùng với không khí thu hoạch lúa xuân, hệ thống loa truyền thanh từ thành phố xuống xã, phường hàng ngày đều tuyên truyền kế hoạch sản xuất vụ mùa để bà con nông dân nắm bắt và chủ động kế hoạch sản xuất vụ mùa.

Hiện nay, nông dân các địa phương ở Kiến Xương đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.



HTX SXKD DVNN xã Trà Giang (Kiến Xương) cung ứng giống và hướng dẫn kỹ thuật ngâm ủ mộng mạ cho xã viên chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

Bảo vệ sức khỏe đàn gia súc trong mùa hè

Đặc tính sinh lý của trâu, bò là chịu nắng nóng kém, do vậy trong điều kiện nhiệt độ cao kéo dài những ngày cao khiến sức khỏe của trâu, bò giảm sút, dễ phát sinh nhiều bệnh. Để không ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi, người dân các địa phương đã chủ động nhiều biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đàn gia súc.

Nhiều năm nay, gia đình anh Nguyễn Tử Bầy ở thôn Cao Bạt Lợi, xã Nam Cao (Kiến Xương) nuôi bò sinh sản. Có những thời điểm gia đình anh nuôi tới 25 con bò sinh sản và bê con, do chi phí đầu tư chăn nuôi lớn nên gia đình anh đặc biệt quan tâm đến việc

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đàn bò, nhất là trong những ngày nắng nóng. Anh Bầy cho biết: Khi xây dựng chuồng trại chăn nuôi, tôi lợp mái chông bằng ngói, về mùa hè thường lấy thêm rơm rạ đan thành tấm phên phủ lên mái để chống nắng trực tiếp cho đàn bò. Hệ thống che chắn xung quanh chuồng cũng được làm bằng tre, lá tạo sự thông thoáng, đồng thời bảo đảm che chắn cho đàn bò không bị nhiễm lạnh đột ngột khi có những trận mưa đột xuất. Hàng ngày tôi gom và xử lý chất thải chăn nuôi, không để chất thải bốc mùi, phát sinh vi khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi và

ô nhiễm môi trường xung quanh. Đồng thời, đưa bò ra nhốt ở những nơi có nhiều cây, bóng mát, không chắn thả khi trời nóng, nhiệt độ cao.

Gia đình anh Đặng Việt Hùng ở thôn Xuân Phong, xã Đông Lĩnh (Đông Hưng) hiện đang nuôi 5 con bò sinh sản. Về mùa hè, anh đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Anh Hùng cho biết: Những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao, bò thường ăn ít, uống nhiều nên tôi tăng cường thức ăn xanh như rau, cỏ, củ, quả tươi, giảm tinh bột trong khẩu phần ăn, cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát trong ngày; luôn

cung cấp đủ nước sạch, mát cho bò uống cả ngày, đồng thời bổ sung khoáng chất, vitamin C, các chất điện giải vào nước uống để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi dần thích nghi với sức nóng ngoài môi trường.

Hiện nay, đàn trâu, bò toàn tỉnh có gần 53.000 con. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, để bảo vệ sức khỏe đàn trâu, bò những ngày nắng nóng, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi, người chăn nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp sau: xây chuồng theo hướng Đông Nam, mái chông cách mặt đất ít nhất 2m, nên lợp bằng mái ngói hoặc mái lá; làm mái, sửa chữa, nâng cấp nền chuồng cao hơn so với mặt đất từ 30 - 40cm để tạo sự thông thoáng; trồng nhiều cây xanh xung quanh chuồng trại, trồng các loại cây dây leo để che mái. Giảm mật độ nuôi nhốt, điện tích nuôi một bảo đảm từ 5 - 6m²/con. Về chế độ dinh dưỡng,

Mặc dù mấy ngày qua thời tiết nắng nóng nhưng nông dân xã Quốc Tuấn vẫn tập trung ra đồng thu hoạch lúa xuân. Bà Đỗ Thị Lơ, thôn Thụy Lăng Tây chia sẻ: Vụ này gia đình gieo cấy hơn 1 mẫu lúa. Do địa phương chủ động thuê máy gặt ở nơi khác về nên gia đình không lo thiếu nhân lực và việc thu hoạch cũng nhanh gọn hơn. Tuy nắng nóng song lại thuận lợi cho việc phơi khô, bảo quản thóc. Năng suất lúa vụ này cao, ước đạt từ 2,9 - 3,4 tạ/sào.

Quốc Tuấn là xã có lúa xuân cho thu hoạch sớm nhất huyện Kiến Xương. Từ ngày 10 - 13/6 toàn xã đã thu hoạch được gần 70% diện tích trong tổng số 335ha lúa xuân. Ông Phạm Quang Hiến, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Theo kế hoạch, từ ngày 16 - 17/6, địa phương sẽ lấy nước vào đồng để bà con làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ lúa mùa. Vì thời gian gấp gáp nên HTX đã liên hệ thuê 18 máy gặt ở các địa phương khác về giúp bà con đẩy nhanh tiến độ gặt lúa, phần đầu đến ngày 15/6 sẽ hoàn thành thu hoạch 100% diện tích.

Tuy bước vào thời kỳ cao điểm thu hoạch lúa xuân, toàn huyện có khoảng 400 máy gặt và hàng trăm máy gặt được thuê từ nơi khác về song các HTX làm tốt việc điều hành và quản lý giá thuê máy gặt lúa nên không để xảy ra việc nâng ép giá nông dân. Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Trà Giang cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, HTX phải liên hệ thuê thêm 8 máy gặt ở nơi khác về giúp bà con. Chúng tôi cân đối diện tích để phân chia cho các máy, bảo đảm tiến độ thu hoạch chung toàn xã và quy định giá công gặt 100.000 đồng/sào nên bà con rất yên tâm, phấn khởi.

Đến hết ngày 13/6, nông dân Kiến Xương đã gặt được hơn 8.300ha,

bằng 73% tổng diện tích. Với tiến độ như hiện nay, bà con sẽ kết thúc việc thu hoạch trước ngày 17/6. Năng suất bình quân lúa xuân toàn huyện vụ xuân này ước đạt 71,78 tạ/ha; trong đó các giống BC15, TBR-1, TBR225, Q5... năng suất đạt 76,92 tạ/ha. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đây là vụ lúa xuân có năng suất cao nhất từ trước tới nay. Có được kết quả đó, ngoài việc lựa chọn những giống lúa tốt đưa vào thâm canh, thời tiết thuận lợi thì bà con nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt sự chỉ đạo của ngành chức năng từ khâu chăm sóc đến phòng, trừ sâu bệnh, nhất là công tác phòng, trừ rầy và ngăn chặn bệnh lùn sọc đen quay trở lại.

Thực hiện công thức luân canh: xuân muộn - mùa sớm - cây vụ đông, hiện nay, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở ở Kiến Xương tập trung chỉ đạo, động viên, đôn đốc nông dân khẩn trương hoàn thành thu hoạch 100% diện tích lúa xuân. Nhằm hạn chế tình trạng nông dân đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, các xã, thị trấn tổ chức lấy nước vào đồng ngay sau khi bà con thu hoạch xong. Huy động máy móc cày lật đất; đồng thời hướng dẫn nông dân sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ thành phân bón cho cây lúa đất; đồng thời hướng dẫn nông dân sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ thành phân bón cho cây lúa đất; đồng thời hướng dẫn nông dân sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ thành phân bón cho cây lúa đất; đồng thời hướng dẫn nông dân sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ thành phân bón cho cây lúa đất.

MINH NGUYỆT - KHẮC DUÂN

HƯNG HÀ Chủ động ứng phó với thiên tai



Làm thủ tục bảo đảm tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ tại xã Minh Khai (Hưng Hà).

Với mục tiêu chủ động phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, hiện nay, các địa phương trong huyện Hưng Hà đang tích cực chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Xã Tiến Đức có 4,1km đê, trong đó có 3 mố kê. Đây là những điểm xung yếu của tuyến đê nên địa phương luôn chú trọng thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ": nhân lực tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và vật tư tại chỗ. Theo ông Hoàng Đình Nhưng, Chủ tịch UBND xã: Nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản trong mùa mưa bão, địa phương thường xuyên tuyên truyền để nhân dân trong xã hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai. Từ đó chủ động các phương án ứng phó khi thiên tai xảy ra. Hiện tại xã có 4 điểm gác nước, mỗi điểm bố trí 12 người và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện như xẻng, bao tải, tre luống, quang gánh, đèn ắc quy, phương tiện vận chuyển...

Còn tại Thái Phương, bên cạnh việc thành lập ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xã đã chỉ đạo các thôn chuẩn bị sớm, đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống thiên tai. Theo ông Trần Bá Cao, Chủ tịch UBND xã: Địa phương đã tổ chức tháo dỡ đê chắn, vó bè trên sông nhằm bảo đảm việc tiêu thoát nước khi có mưa lớn. Thường xuyên kiểm tra các cống tiêu, tổ chức khoanh vùng sản xuất, tiến hành khơi thông cống rãnh, góp phần chủ động ứng phó hiệu quả với

mọi tình huống khi có thiên tai xảy ra.

Hưng Hà có 3 tuyến đê với chiều dài 40,1km, 9 cống dưới đê và nhiều hệ thống kê mố, kê lát mái bờ. Những năm qua, huyện đã đầu tư kinh phí tu bổ đáp ứng phần lớn công tác phòng, chống và bảo đảm an toàn trong mùa lũ, bão. Tuy nhiên, hiện nay một số công trình đê điều bị xuống cấp, không bảo đảm an toàn khi có mưa bão xảy ra. Do đó, UBND huyện đã xây dựng phương án xử lý, ứng phó với tình huống thiên tai bất lợi xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ". Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tránh tu tướng chủ quan, lơ là. Chỉ các kiểm tra, đánh giá các công trình thủy lợi, đê, kê, cống và tiến hành giải phóng đồng chảy. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực tại chỗ, chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ huy, đồng thời thành lập, phân công cán bộ phụ trách các cụm phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Huyện cũng tổ chức công tác tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai, hộ đê, nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, từng bước nâng cao khả năng chuẩn bị, ứng phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau thiên tai.

NGỌC MAI